



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ๑๑๐๐

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

*๐-๘/*

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



# กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์  
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๔๐ ปีที่ ๓๐

ข่าวประจำวันพุธที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

กทม. ชี้แจง

- ❖ ปรับห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ห้วยขวางให้โดดเด่นด้านการอ่าน สอดคล้องกับพันธกิจเมืองหนังสือโลก
- ❖ เร่งรัดบีทีเอสชำระค่าเช่าใช้ประโยชน์พื้นที่หมอชิตเก่าให้กรมธนารักษ์
- ❖ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกบริเวณทางข้ามทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ

❖ ปรับห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ห้วยขวางให้โดดเด่นด้านการอ่าน สอดคล้องกับพันธกิจเมืองหนังสือโลก

นายสมบุรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. กล่าวกรณีสื่อมวลชนเสนอข่าวเวทีเสวนา “พิพิธภัณฑการ์ตูนไทย : พื้นที่สร้างสรรค์การอ่าน การเรียนรู้ สู่การพัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์” เรียกร้องให้กรุงเทพมหานครจัดตั้งมูลนิธิพิพิธภัณฑการ์ตูนไทย เนื่องจากเป็นพันธกิจที่กรุงเทพมหานครยังไม่สามารถดำเนินงานได้คล่องตามพันธกิจที่เสนอต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ในการเป็นเมืองหนังสือโลกปี ๒๕๕๖ ว่า กรุงเทพมหานครได้เสนอแผนงานต่อยูเนสโก เพื่อรับการคัดเลือกเป็นเมืองหนังสือโลก ในปี ๒๕๕๖ ด้วยพันธกิจ ๙ ประการ ประกอบด้วย โครงการหอสมุดกรุงเทพฯ โครงการพิพิธภัณฑการ์ตูนไทย โครงการวัฒนธรรมการอ่านสร้างวัฒนธรรมการคิด โครงการส่งเสริมการอ่านในเด็กและเยาวชน โครงการตามทวารวรมกรรมสำหรับคนกรุงเทพฯ โครงการหนังสือวิทยาศาสตร์เพื่อความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ โครงการหนังสือพัฒนาจิต โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ของภาคีเครือข่าย และการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ IPA Congress ๒๐๑๔ ซึ่งในพันธกิจที่ ๒ โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑการ์ตูนไทย กรุงเทพมหานครได้ขับเคลื่อนแผนงานตามระเบียบราชการ โดยเริ่มจากการจัดกิจกรรมเทศกาลการ์ตูน และให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ศึกษาวิจัยข้อมูลเบื้องต้น รวมทั้งสำรวจพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ บริเวณสำนักงานการประปานครหลวง สาขาแมนศรีเดิม ซึ่งเป็นอาคารอนุรักษ์ อย่างไรก็ตาม โครงการต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร จำเป็นต้องดำเนินการตามระเบียบราชการ รวมถึงโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑการ์ตูนไทย ซึ่งได้เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ แต่ติดปัญหาเรื่องความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดตั้ง และงบประมาณดำเนินการ กรุงเทพมหานครจึงได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานตามพันธกิจดังกล่าว โดยนำเสนอแผนงานปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ห้วยขวาง ซึ่งเป็นห้องสมุดที่จัดสร้างใกล้สถานศึกษาและเป็นแหล่งชุมชนให้มีอัตลักษณ์พิเศษ มีความโดดเด่นด้านการอ่าน รวมถึงส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบห้องสมุดการ์ตูน จัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยให้เป็นโซนหนังสือการ์ตูนและได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปแล้ว โดยมีแผนงานการดำเนินงานและกิจกรรมนี้ สอดคล้องกับพันธกิจที่ ๒ ตามที่ได้เสนอต่อยูเนสโก

\*\*\*\*\*

❖ เร่งรัด ...

❖ **เร่งรัดปีที่เอสซาระค่าเช่าพื้นที่อาคารโรงจอดที่หมอมชิตเก่าให้กรมธนารักษ์**

นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวกรณีกรมธนารักษ์ทำหนังสือถึง กทม. เพื่อทวงถามค่าเช่าจากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่บริเวณหมอมชิตเก่าประมาณ ๔๐ ไร่ ทำเป็นอาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดแล้วจรว่า ที่ผ่านมารกรมธนารักษ์ได้เชิญสำนักการจราจรและขนส่ง และบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมหารือแนวทางชำระค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุระหว่างก่อสร้างอาคารโรงจอดและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า โดยในที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการเรียกเก็บค่าตอบแทนค่าใช้ที่ดินราชพัสดุนับตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามแนวทางที่กรมธนารักษ์กำหนด ส่วนค่าปรับ หรือเงินเพิ่มให้คิดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงินที่ค้างชำระ ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้วินิจฉัย ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พิจารณาแนวทางการชำระค่าเช่า ทั้งนี้ สำนักการจราจรและขนส่งได้มีหนังสือเร่งรัดให้บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชำระค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุในระหว่างก่อสร้างอาคารโรงจอดและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าบนที่ดินราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอมชิต ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดวินิจฉัยแล้ว

\* \* \* \* \*

❖ **จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกบริเวณทางม้าลายหน้าโรงเรียนทั่วกรุงเทพฯ**

นายศุภกฤต บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวกรณีในสื่อออนไลน์ตั้งข้อสังเกตกรณีผู้ขับขี่ยานพาหนะไม่จอดรถให้คนข้ามบริเวณทางข้าม หรือทางม้าลาย จึงควรบังคับใช้กฎหมายควบคุมไปกับการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและวินัยจราจรแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนว่า การจอดรถทับทางข้าม ถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท ซึ่งความผิดดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานจราจร ขณะเดียวกันได้ร่วมกับสำนักงานเขตจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางข้ามบริเวณพื้นที่ชุมชน หน้าโรงเรียนในช่วงเวลาเร่งด่วนทั้งเช้าและเย็น โดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงเรียนได้ดำเนินโครงการเทศกิจ School Care โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียนทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวนทั้งสิ้น ๗๙๗ โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ๓๙๑ โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๑๕ โรงเรียน และโรงเรียนเอกชนอีก ๒๙๑ โรงเรียน

\* \* \* \* \*

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์  
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร